



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 หน้า 19

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สกอ.เปิดเวทีอุดมศึกษาภาคกลาง-ตอ. ชูบทบาทผลิตบัณฑิต-องค์ความรู้สู่ไทยแลนด์4.0

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวถึงบทบาทและภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายอุดมศึกษาเกี่ยวกับภารกิจของ สกอ. สำหรับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่า สกอ.จัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาขึ้น เพื่อเชื่อมโยงระหว่าง สกอ.และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 9 เครือข่าย และใช้เป็นกลไกหลักในการผลักดันเชิงนโยบายการเชื่อมโยงการค้าและการตามภารกิจหลักของการอุดมศึกษาของประเทศ โดย สกอ.จะถ่ายโอนหรือมอบภารกิจโครงการและกิจกรรมที่ให้การสนับสนุนงบประมาณให้เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคและเครือข่ายเชิงประเด็นดำเนินการ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการพัฒนาการอุดมศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยตรง

เลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” ทิศทางการพัฒนาประเทศจึงมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค 4.0 ซึ่งสถาบันการศึกษาและสกอ.มีบทบาทสำคัญร่วมกันในการเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่เป้าหมาย สถาบันอุดมศึกษาและสกอ.ต้องปรับตัวสร้างอุดมศึกษา 4.0 เพื่อให้สอดคล้องกับท้าทายที่ต้องเผชิญ สกอ.ในฐานะฝ่ายกำกับและถ่ายทอดนโยบายจึงต้องรับฟังความเห็นจากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งรับนโยบาย ไปปฏิบัติเพื่อประกอบการพิจารณาปรับบทบาทและภารกิจในการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติกับสถาบันอุดมศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“การช่วยให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางเป็นหน้าที่ร่วมกันของสกอ.และสถาบันอุดมศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่ผลิตกำลังคนระดับสูงและผลิตความรู้ไปต่อยอดอุตสาหกรรมด้านต่างๆ สกอ.และสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 การแลกเปลี่ยนความเห็นและมุมมองระหว่างกันจึงเป็นความจำเป็นเพื่อนำไปใช้ประกอบการออกแบบงานเพื่อทำงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่อไป” เลขาธิการ กกอ. กล่าว